
 

144. löggjafarþing 2014–2015. Prentað upp.
Þingskjal 1190  —  707. mál. Skriflegt svar.

Fyrirspurn

til mennta- og menningarmálaráðherra um sameiningu framhaldsskóla.

Frá Katrínu Jakobsdóttur.

1. Hefur ráðherra áætlanir um að sameina framhaldsskóla á yfirstandandi kjörtímabili?
2. Um hvaða framhaldsskóla væri þá að ræða?
3. Við hvern hefur verið haft samráð ef ætlunin er að sameina framhaldsskóla?

Skriflegt svar óskast.

 




